

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ผู้จัดการรายวัน	
Date : 4 ต.ค. 2555	Page : 19	No : 55500201

ยื่นกู้ซื้อรถตัดอ้อย 220 คัน ค้างเต็ง ชาวไร่จึก.อุตุฯเร่งเคาะภายในต.ค.

ASTVผู้จัดการรายวัน - ชาวไร่เร่งเต็งอ้อยกว่า 220 คัน ทั่วภาคอุษาคเนย์ ปัญหาซื้อรถตัดอ้อยยี่ห้อ 220 คัน จากกองทุน อ้อยและน้ำตาลทรายของรัฐบาล ภาครัฐต้องให้เสร็จภายใน ๓๑ ก.ย. ก่อนเลิกหน้าอ้อยขึ้นปีใหม่ หากไม่ส่งรถมา ชาวไร่ต้องหาแรงงานแทน วิศวกรฯ เผยพร้อมเร่งหาประกันอ้อยก่อนทยอยใหม่ ถึงวันรุ่งขึ้นใหม่ 4 เดือนได้เป็นอนุญัตติ (ร. ๔) ให้จัดสรรอ้อยเข้าพื้นที่

นายชัยวัฒน์ คำแก่นคุณ ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยก.จ.ฉะเชิงเทรา เผยเหตุ ชาวไร่อ้อยต้องการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งรัดอนุมัติ กท. เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดอ้อยยี่ห้อ 220 คัน ภาคภายในไม่เกิน ต.ค. นี้เพื่อที่จะได้จ้างซื้อรถใช้กับเกษตรกรผลิตปี 2555/56 ที่จะมีการเปิดปลูกปลายปี เนื่องจากหากล่าช้าจะเกิดปัญหาต่อการจ้างแรงงานตัดอ้อยเป็นอย่างมาก

นายประเสริฐ ทัพโสภาคุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ในฐานะประธานบอร์ดกท. ยังไม่มีการอนุมัติจัดซื้อรถตัดอ้อยและล่าสุดได้เตรียมตราสารส่งคืนเงิน ต้องการให้บอร์ดเร่งพิจารณาอนุมัติโครงการเร่งรัดเพื่อประกันอ้อย กท. โดยเร็วเพราะหากล่าช้ากว่านี้จะต้องซื้ออ้อยไว้ในการหาแรงงานมากขึ้นซึ่งจะทำให้ต้นทุนอ้อยแพงกว่าเกณฑ์ กท. นายชัยวัฒน์กล่าว

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้มีการเสนอขอสินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถตัดอ้อยมายังกรมการฯ ล่าสุด

220 คัน วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการอนุมัติให้กู้สินเชื่อเนื่องจากทางประธานบอร์ดกท. ได้ตั้งคณะกรรมการที่มีนักวิชาการเข้ามาพิจารณาถึงต้นทุนค่าเช่าหรือผลประโยชน์ที่เกษตรกรบางส่วนใหญ่ที่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นมือสองอาจจะทำให้ชาวไร่เสียเปรียบและไม่สอดคล้องชำระหนี้ได้ซึ่งเรื่องให้ชาวไร่ซื้ออ้อยเข้าไว้โรงงานน้ำตาลรายเกินผู้เช่าประกันการซื้ออยู่แล้วจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา ประกอบกับชาวไร่ที่จะต้องตั้งงบมีความรู้ด้านเครื่องมือการตัดอ้อยและยังไม่ลืมน้ำตาล

นายวิฑูรย์ สิมะโรจน์ อดีตรองเลขาธิการกท. กล่าวว่า กระทรวงเตรียมพิจารณาจัดตั้งกรมการอ้อยที่เกี่ยวกับอ้อยภายหลังการโยกย้ายสำนักงานราชการใหม่โดยเลขาธิการที่เกี่ยวกับอ้อยกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยจะเร่งให้เร็วที่สุดเพื่อนำเสนอกรมต่อไป

สำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเข้าพื้นที่อุตสาหกรรมผลิตปี 2555/56 กรมโรงงานเปิดใหม่ยืนยันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขอได้รับโดยกฎกระทรวงประกอบกิจการโรงงานหรือ ร.๓ ๔ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรมฯ) ก่อนเท่านั้น ซึ่งเมื่อขึ้นมีโรงงานน้ำตาลใหม่ 4 แห่งได้แก่ โรงงานน้ำตาลรวมมิตรนครอุตสาหกรรม ๑.๕๕ โรงงานน้ำตาลขอนแก่น ๑.๕๖๓๕ และ โรงงานน้ำตาลไทยกาญจน์บุรี จ.สุพรรณบุรี และ โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร จ.สุพรรณบุรี ■